



ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์)
เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.

ตามประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์) เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์) โดยเทศบาลตำบลแม่จัน ได้ดำเนินการ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้รับทราบและแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ได้พ้นกำหนดเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว เทศบาลตำบลแม่จัน จึงได้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายเสกสรรค์ จันท์ธีระติกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่จัน
เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.

มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น จำนวน ๓๑๙ คน โดยแบ่งเป็นประชาชนทั่วไป จำนวน ๒๑๖ คนและ
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน ๑๐๓ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็นคำถาม	เห็นด้วย/ เหมาะสม	ไม่เห็นด้วย/ ไม่เหมาะสม	จำนวนผู้เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ
๑. ประเด็นเรื่องเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน ให้สอดคล้องกับกฎหมายและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	๒๙๗ คน	๒๒ คน	๙๓.๑
๒. ประเด็นเรื่องเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการกำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒	๒๙๑ คน	๒๘ คน	๙๑.๒
๓. ประเด็นเรื่องเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์	๒๖๖ คน	๕๓ คน	๘๓.๔
๔. ประเด็นเรื่องเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้มีความเหมาะสม	๒๓๔ คน	๘๕ คน	๗๓.๔
๕. ประเด็นเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.	๒๙๘ คน	๒๑ คน	๙๓.๔